
sþ. 650. Fyrirspurn [359. mál]
til landbúnaðarráðherra um útflutning dilkakjöts til Bandaríkjanna.

Frá Davíð Aðalsteinssyni.

1. Hver var hlutur landbúnaðarráðuneytisins í þeirri tilraun til útflutnings á íslensku
dilkakjöti til Bandaríkjanna sem gerð var á s.l. hausti?

2. Hver er kostnaður orðinn við þessa tilraun og hvernig skiptist hann?
3. Hver er árangur af þessari tilraun?

Skriflegt svar óskast.


